

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ www.mfa.go.th

หัวข้อเรื่อง : “โครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน
ที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๕”

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๔ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๑๔ คน และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คนเข้าร่วมโครงการฯ

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นจากท้องถิ่นผ่านเยาวชนเหล่านี้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความพร้อมและความสนใจที่จะเรียนรู้

ในพิธีปิดโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายดอน ปรมดีวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยกล่าวถึงความสำคัญองงานด้านการต่างประเทศ และบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเดินทางเยือนและพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง เช่น ประเด็นเรื่องน้ำและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และเน้นย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ริเริ่มโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นโครงการสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขณะนี้เครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม เป็นการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นต้นกล้าแห่งความดีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
